

โพลโค-ไทยน็อคซ์ลุยลงทุน

โพสต์ทูเดย์ - โพลโค-ไทยน็อคซ์ เปิดแผน 3 ปี เพิ่มกำลังผลิตสแตนเลสทุ้งแตะ 2.7 แสนตัน/ปี ดึงพันธมิตรนอกลงทุนเพิ่มในไทย

นายคยอง ฮวา ซง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานคณะกรรมการ บริษัท โพลโค-ไทยน็อคซ์ (INOX) ถือหุ้นใหญ่โดยโพลโค (เกาหลีใต้) ผู้ผลิตเหล็กกล้าและสแตนเลสอันดับ 3 ของโลก เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนการดำเนินงานระยะ 3 ปี (2561-2563) ใน 2 ด้าน คือ การลงทุนเพิ่มเพื่อขยายกำลังการผลิตสแตนเลส และแผนขยายตลาดและสินค้าพรีเมียม ทั้งนี้ คาดว่าใช้เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงเครื่องจักร 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,250 ล้านบาท โดยจะมีการลงทุนปีนี้มากที่สุดมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 626 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตสแตนเลสเพิ่มเป็น 2.7 แสนตัน/ปี จากปัจจุบัน



คยอง ฮวา ซง

2 แสนตัน/ปี เพื่อแก้ปัญหาคอขวด คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จเดือน ม.ค.

2562 โดยจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ประมาณ 10% ปัจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสด 100 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 3,129 ล้านบาท

สำหรับปีนี้คาดว่าจะมียอดขาย 1.67 หมื่นล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 510 ล้านบาท จากปี 2560 ยอดขายอยู่ที่ 1.54 หมื่นล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงาน 485 ล้านบาท เนื่องจากความต้องการใช้สแตนเลสเริ่มสูงขึ้น และบริษัทพยายามจะขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะญี่ปุ่นและสหรัฐ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้ในประเทศ 75% และ 25% มาจากต่างประเทศ

ขณะที่ตั้งเป้าปี 2563 ยอดขายเติบโตแตะ 2.85 แสนตัน/ปี และมียอดขาย 2.1 หมื่นล้านบาท จากปี 2560 อยู่ที่ 2.23 แสนตัน/ปี จากการมุ่งเน้นการขายสินค้าระดับบน สร้างความต่อเนื่องในการค้ากับบริษัทรถยนต์ ฮอนด้า มิตซูบิชิ ซึ่งผ่านการทดสอบคุณภาพสแตนเลสแล้ว และมุ่งเน้นในการทดสอบคุณภาพเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รายอื่นๆ เช่น โตโยต้า อิซูซุ นิสสัน และมาสด้า เป็นต้น นอกจากนี้ มีแผนขยายตลาดและสินค้าพรีเมียม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ต้องการสแตนเลสในเกรดเฉพาะ เพื่อให้มีความเพียงพอต่อการขยาย

ให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ภายในบ้าน แก๊บริชัม ชัมซุง แอลจี ฮิตาชิ และชาร์ป รองรับการแข่งขันตัวของความต้องการของผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ และพัฒนาสแตนเลสเกรดที่เหมาะสมที่สุด

นายคยอง ฮวา ซง กล่าวอีกว่า บริษัทมีแผนร่วมลงทุนกับพันธมิตรจากต่างประเทศ ในการสร้างไลน์ผลิตเหล็กคุณภาพรูปแบบใหม่ๆ รองรับลูกค้าใหม่ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะสรุปช่วงใด ขณะเดียวกัน บริษัทเตรียมเจรจา กับผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ โพลโค เกาหลีใต้ เพื่อขอเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (ฟรีโฟลต) ให้มีสภาพคล่องมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีฟรีโฟลตเพียง 4.95% โดยคาดหวังจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมประมาณ 15% คาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงครึ่งปีหลัง

ทั้งนี้ บริษัท โพลโค-ไทยน็อคซ์ เป็นผู้ผลิตสแตนเลสรีดเย็นรายเดียวในประเทศไทย ขณะที่ผู้บริหารระบุว่า การลงทุนเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรครั้งนี้ จะทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 6 หมื่นตัน/ปี อีกทั้งยังมีแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรรีดเย็น ซึ่งมีส่วนช่วยในการเพิ่มกำลังการผลิตในกระบวนการอบอ่อน ■